

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖  
วันที่ ๑๓ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ผู้มาประชุม

ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย

เปิดประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายกักรินทร์ จรพุทธานนท์ เนื่องด้วยวันนี้ท่านสายชล เทียมตะขบ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ประธานสภา อบต.ตะขบ ได้ขอลาการประชุม เนื่องจากมีภารกิจสำคัญ จึงมอบหมายให้ผมปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบแทน ในระเบียบวาระที่ ๑ เกี่ยวกับเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ วันนี้ผมไม่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ

นายสุรชาติ ปีกสำโรง  
นายก อบต.ตะขบ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้ผมขอมิเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. ตามที่อำเภอปักธงชัย ได้จัดงานเทศกาลผ้าไหมของดีปักธงชัย ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ และองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ได้ส่งรางวัลย้อนยุคและสาวงามเข้าประกวดสาวงามผ้าไหม ผลปรากฏว่ารางวัลย้อนยุค ได้อันดับที่ ๔ สำหรับสาวงามผ้าไหมไม่ได้ผ่านเข้ารอบ

๒. ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติมอบบ้านผู้ด้อยโอกาสที่บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ ๑๙ โดยจะมีผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓ พร้อมคณะ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งกำลังพลมาเป็นช่างผู้ก่อสร้างให้ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ให้อำเภอดูอุปการะให้ในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ตามโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หลังจากเลิกประชุม

๓. โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งที่ผ่านมานี้ บ้านเขาพญาปราบ หมู่ที่ ๑๕ บ้านบุชะอม หมู่ที่ ๔ บ้านโคกเห็บ หมู่ที่ ๑๒ และบ้านหนองไทรงาม หมู่ที่ ๑๘ ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะได้ดำเนินการเร็วๆ นี้ ส่วนโครงการที่ยังไม่ได้ผู้รับจ้างจะให้กองคลังเร่งหาผู้รับจ้าง เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างทันที่

๖. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านน้อย หมู่ที่ ๖ ได้แจ้งผู้รับจ้างรายเดิมเป็นผู้ทำงานแล้ว ซึ่งเราจะดำเนินการหาผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อที่จะได้กักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนในปีหน้า ครับ

๗. องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ได้ขยายเขตประปาบ้านโคกสำราญ หมู่ที่ ๑๐ จากคุ้มบ้านใหญ่มาคุ้มวังขอนเรียบริ้วแล้ว ก็น่าจะแก้ไขปัญหาค่าขาดแคลนน้ำในเบื้องต้นได้ครับ

ในระเบียบวาระที่ ๑ ผมมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ครับ

นายกักรินทร์ จรพุทธานนท์ ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบที่ได้แจ้งข่าวดีให้ทราบ และขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวตำบลตะขบหลายๆ หมู่บ้านด้วยครับ ที่ได้รับการแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อน ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ ครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม**

นายเสริมศักดิ์ ใหญ่เมืองปัก อ่านรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เลขานุการสภา ฯ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ต่อสภาฯ จนจบ และถามว่ามีสมาชิกท่านใดจะแก้ไข

ตรงจุดใดหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกท่านใดแก้ไข ขอเชิญท่านประธานครับ

นายศักดิ์กรินทร์ จรพุทธานนท์ ขอขอบคุณท่านเลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบครับ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไข ประธานสภา อบต.ตะขบ รายงานการประชุม หรือมีข้อสงสัยตรงจุดใดหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ขอให้ยกมือขึ้น

มติสภา สภามีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

**ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม**

นายศักดิ์กรินทร์ จรพุทธานนท์ ในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม ไม่มีผู้ใดยื่นกระทู้ถาม ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ ประธานสภา อบต.ตะขบ

ที่ประชุม รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว**

**๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

นายศักดิ์กรินทร์ จรพุทธานนท์ ในระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ ประธานสภา อบต.ตะขบ พ.ศ.๒๕๖๖ ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ

นายสุรชาติ ปักสำโรง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายก อบต.ตะขบ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้เป็นไปพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กระผม นายสุรชาติ ปักสำโรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครบรอบระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จึงได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ตามนโยบายที่กระผมได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ และประชาชนในตำบลตะขบ ซึ่งรายงานฉบับนี้จะแสดงให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของโครงการพัฒนา ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมา และจะเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ช่วยให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบและประชาชน ติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงาน การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แจกจ่ายให้ครับ

นายศักรินทร์ จรุงพุฒานนท์ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบได้อภิปรายไปแล้ว ซึ่งรายละเอียด  
 ประธานสภา อบต.ตะขบ ก็อยู่ในเอกสารที่แจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถาม  
 หรือไม่ การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
 นั้น ก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗  
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ต้องรายงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือน  
 ธันวาคม หากไม่มีผู้ใดจะสอบถาม ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔.๒ ครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

#### ๔.๒ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

นายศักรินทร์ จรุงพุฒานนท์ในระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 ประธานสภา อบต.ตะขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ

นายสุรชาติ ปักสำโรง  
 นายก อบต.ตะขบ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ  
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  
 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตาม  
 และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ  
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ  
 ต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม  
 และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน  
 สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว โดยต้องปิดประกาศไว้  
 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ  
 ทุกปี ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน  
 ตำบลตะขบ ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร  
 ส่วนตำบลตะขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ  
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบแล้วนั้น  
 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา  
 ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓)  
 พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด  
 ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก  
 ดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
๒. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
๓. หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล
๔. ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตาม  
 และประเมินผลรายงานผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล  
 ต่อคณะกรรมการและประเมินผลเพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็น  
 ต่อผู้บริหาร

๕. รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามระเบียบทุกประการ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกจ่ายให้ครับ

นายศักรินทร์ จรพุทธานนท์ ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบได้อภิปรายไปแล้ว ซึ่งรายละเอียดประธานสภา อบต.ตะขบ ก็อยู่ในเอกสารที่แจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖ นั้น ก็เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ต้องรายงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม หากไม่มีผู้ใดจะสอบถาม ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ ครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองคลัง)

นายศักรินทร์ จรพุทธานนท์ ในระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ประธานสภา อบต.ตะขบ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ  
นายสุรชาติ ปีกสำโรง หลักการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ มีความจำเป็นในการเสนอญัตติขออนุมัติโอน นายก อบต.ตะขบ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้

เหตุผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ต่อที่ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

โอนลด รายการที่ ๑

-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ ๙๖๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๘๒๒,๑๐๐.-บาท การโอนลดครั้งนี้ลดลง ๑๒,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๘๑๐,๑๐๐.-บาท

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน ตั้งไว้ ๑๒,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

### โอนลด รายการที่ ๒

-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ ๙๖๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๘๑๐,๑๐๐.-บาท การโอนลดครั้งนี้ลดลง ๓๒,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๗๗๘,๑๐๐.-บาท

### โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ ตั้งไว้ ๓๒,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

### โอนลด รายการที่ ๓

-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ ๙๖๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๗๗๘,๑๐๐.-บาท การโอนลดครั้งนี้ลดลง ๒,๕๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๗๗๕,๖๐๐.-บาท

### โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ตั้งไว้ ๒,๕๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

นายศักรินทร์ จรพุทธานนท์ การโอนงบประมาณในครั้งนี้ เป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการ ประชานสภา อบต.ตะขบ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วน ตำบลตะขบ ขอให้ยกมือขึ้น

มติสภา สภามีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของกองคลัง

### ๕.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (สำนักปลัดฯ)

นายศักรินทร์ จรพุทธานนท์ ในระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ประชานสภา อบต.ตะขบ พ.ศ.๒๕๖๗ (สำนักปลัดฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ

นายสุรชาติ ปีกสำโรง  
นายก อบต.ตะขบ

หลักการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ มีความจำเป็นในการเสนอญัตติขออนุมัติ  
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จากสภาองค์การบริหารส่วน  
ตำบลตะขบ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้

เหตุผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย  
เป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น สำนักปลัดฯ องค์การบริหาร  
ส่วนตำบลตะขบจึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### โอนลด รายการที่ ๑

-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  
ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ ๓,๓๓๔,๒๐๐.-บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒,๘๓๑,๕๖๐.-บาท การโอนลดครั้งนี้ลดลง ๒๔,๐๐๐.-บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒,๘๐๗,๕๖๐.-บาท

#### โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์  
สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ ตั้งไว้ ๒๔,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ  
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคา  
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

#### โอนลด รายการที่ ๒

-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  
ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ ๓,๓๓๔,๒๐๐.-บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒,๘๐๗,๕๖๐.-บาท การโอนลดครั้งนี้ลดลง ๘๖,๐๐๐.-บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒,๗๒๑,๕๖๐.-บาท

#### โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการแท่นยืนบรรยาย (โพเดียม) ตั้งไว้ ๘๖,๐๐๐.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแท่นยืนบรรยาย (โพเดียม) ขนาดกว้าง ๘๐ เซนติเมตร  
สูง ๑๒๘.๒ เซนติเมตร จำนวน ๒ ตัว (ตามราคาท้องถิ่น)

#### โอนลด รายการที่ ๓

-แผนงานเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  
ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ ๒๑๖,๐๐๐.-บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๑๖,๐๐๐.-บาท การโอนลดครั้งนี้ลดลง ๔๘,๕๐๐.-บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๖๗,๕๐๐.-บาท

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลพร้อมเลนส์ ตั้งไว้ ๔๘,๕๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลพร้อมเลนส์ จำนวน ๑ ตัว (ตามราคาท้องถิ่น)

โอนลด รายการที่ ๔

-แผนงานเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ ๒๑๖,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๖๗,๕๐๐.-บาท การโอนลดครั้งนี้ลดลง ๑๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๕๗,๕๐๐.-บาท

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการถังต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลส ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลส จำนวน ๑ ถัง (ตามราคาท้องถิ่น)

โอนลด รายการที่ ๕

-แผนงานเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ ๒๑๖,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๕๗,๕๐๐.-บาท การโอนลดครั้งนี้ลดลง ๒๕,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๓๒,๕๐๐.-บาท

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการชุดโต๊ะประชุม ตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะประชุม จำนวน ๑ ชุด (ตามราคาท้องถิ่น)

โอนลด รายการที่ ๖

-แผนงานเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ ๒๑๖,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๓๒,๕๐๐.-บาท การโอนลดครั้งนี้ลดลง ๖๒,๕๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๗๐,๐๐๐.-บาท

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้สำนักงาน ตั้งไว้ ๖๒,๕๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒๕ ตัว (ตามราคาท้องถิ่น)

นายศักรินทร์ จรพุทธานนท์ การโอนงบประมาณในครั้งนี้ เป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการ  
ประธานสภา อบต.ตะขบ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเช่นเดียวกับสำนักปลัดฯ เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย  
สมาชิกท่านใดเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
(สำนักปลัดฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ขอให้ยกมือขึ้น

มติสภา สภามีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๗ ของสำนักปลัดฯ

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ น.

เริ่มประชุมต่อ เวลา ๑๓.๐๐ น.

**๕.๓ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)**

นายศักรินทร์ จรพุทธานนท์ ในระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (เงินทุนสำรอง  
 ประธานสภา อบต.ตะขบ เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ  
 นายสุรชาติ ปีกสำโรง เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร  
 นายก อบต.ตะขบ ส่วนตำบลตะขบทุกท่าน ตามที่ผมเคยแจ้งในให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ตะขบทราบไปบ้างแล้ว เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการโครงการ  
 ชุดสระประปา บ้านโคกเห็บ หมู่ที่ ๑๒ เป็นเหตุให้ในวันนี้จำเป็นต้องให้ที่ประชุม  
 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ได้พิจารณาดังนี้

**หลักการ/เหตุผล** ด้วยประชาชนในเขตตำบลตะขบได้รับปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง  
 ขาดน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และประกอบอาชีพทางการเกษตร และตามที่  
 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ มีมติเห็นชอบให้จ่ายขาดทุนสำรองเงินสะสม  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕  
 เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการชุดสระประปา บ้านโคกเห็บ หมู่ที่ ๑๒  
 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้มีข้อมูลและรายละเอียด  
 ของโครงการที่ผิดพลาด จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ เพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียด  
 ของโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้อง ให้สามารถดำเนินการก่อสร้างตามโครงการ  
 ได้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตตำบลตะขบนั้น จึงขอเสนอญัตติ  
 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบพิจารณาเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูล  
 และรายละเอียดของโครงการเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 รายละเอียดดังนี้

**ข้อมูลและรายละเอียดเดิม**

-โครงการชุดสระประปา บ้านโคกเห็บ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย  
 จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร  
 ลึกเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๑๓๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร  
 จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท สถานที่ก่อสร้างป่าช้า หมู่ที่ ๓

**แก้ไขเป็น**

-โครงการชุดสระประปา บ้านโคกเห็บ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย  
 จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร  
 ลึกเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๑๓๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร  
 จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท สถานที่ก่อสร้าง ป่าช้าสาธารณะ พิกัด N ๑๔.๖๘๙๐๑๖  
 E ๑๐๑.๘๘๓๒๓๓

นายศักรินทร์ จรพุทธานนท์ ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ได้อภิปรายไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใด  
 ประธานสภา อบต.ตะขบ จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ  
 ให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการชุดสระประปา บ้านโคกเห็บ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตะขบ  
 อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ  
 พ.ศ.๒๕๖๕) ขอให้ยกมือขึ้น

มติสภา สภามีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการชุดสระประปา  
 บ้านโคกเห็บ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (เงินทุนสำรอง  
 เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)



#### ๕.๔ ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒

นายศักรินทร์ จรพุทธานนท์ ในระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
 ประธานสภา อบต.ตะขบ ครั้งที่ ๒ ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ

นายสุรชาติ ปีกสำโรง ขอบุคคลท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ครับ

นายก อบต.ตะขบ

หลักการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ มีความจำเป็นในการเสนอญัตติขออนุมัติ  
 จ่ายเงินขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ จากสภาองค์การบริหาร  
 ส่วนตำบลตะขบ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

เหตุผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
 การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๗๗  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  
 ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  
 ตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน  
 และกันไว้ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มี  
 สาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่าย  
 กรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร  
 ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล  
 และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ  
 ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการ  
 ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้เงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิก  
 สัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่  
 โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงาน  
 ในส่วนที่เหลือได้

ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง  
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว ซึ่งปัจจุบันเรามีเงินสะสม  
 ตามที่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลังรายงานมาให้ทราบ ดังนี้

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)  
องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๑๙,๒๗๘,๖๑๙.๗๙ (๑)
<b>หัก</b> เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *		(๓๗๑๓๖๗.๙๑)
สำรองตามระเบียบฯ		
๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน	(๔,๗๙๔,๙๓๖.๐๐)	
๒. ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(๙,๔๕๐,๐๐๐.๐๐)	
๓. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	(๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐)	(๑๙,๒๔๔,๙๓๖.๐๐)
<b>คงเหลือ</b> เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสมทบกองทุนฯ		(๓๓๗,๖๘๔.๑๒)
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		
<b>หัก</b> เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	(๙,๔๙๔,๐๐๐.๐๐)	-
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖"	(๒,๑๕๑,๐๐๐.๐๐)	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	(๑๓,๒๖๕,๐๐๐.๐๐)
<b>บวก</b> เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑๘,๑๙๑,๑๑๖.๔๕	๑๘,๑๙๑,๑๑๖.๔๕
<b>คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖</b>	-	๔,๕๘๘,๔๓๒.๓๓

หมายเหตุ \* หมายถึง เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี ๒๕๖๖

(๑) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) (นางสาวนารีรัตน์ ปะทะโน) ผู้จัดทำ  
(นางสาวนารีรัตน์ ปะทะโน)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) (นายจิรพันธุ์ วิสูตรศักดิ์) ผู้ตรวจสอบ  
(นายจิรพันธุ์ วิสูตรศักดิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

**รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน  
องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖**

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๕๑,๗๓๑,๙๙๔.๖๐
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ *	(๖,๐๓๐,๒๕๘.๓๖)
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	(๑๘,๑๙๑,๑๑๖.๔๕) (๒๔,๒๒๑,๓๗๔.๘๑)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๒๗,๕๑๐,๖๑๙.๗๙
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(๓,๓๗๗,๐๐๐.๐๐)
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	(๔,๘๗๗,๐๐๐.๐๐)
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	- (๘,๓๒๓,๐๐๐.๐๐)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑๙,๒๓๘,๖๑๙.๗๙ (๑)

หมายเหตุ \* ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

๑. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
๒. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
๓. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
๔. เงินกู้ - ระยะสั้น
๕. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน ๑ ปี
๖. เงินกู้ - ระยะยาว
๗. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณปีถัดไปในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์

เดือน ส.ค. - ก.ย. เป็นต้น

๘. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจและยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนในปีที่ตั้งหนี้
๙. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินกู้และยังไม่ได้รับเงินกู้ในปีที่ตั้งหนี้
- \*\* รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ  
การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

(ลงชื่อ) (นางสาวนารีรัตน์ ปะทะโน) ผู้จัดทำ  
(นางสาวนารีรัตน์ ปะทะโน)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) (นายจรัสพันธุ์ วิสูตรศักดิ์) ผู้ตรวจสอบ  
(นายจรัสพันธุ์ วิสูตรศักดิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

เนื่องด้วยถนนที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เป็นถนนที่มีประชาชนทั่วไปและเกษตรกรใช้สัญจรไป - มา และใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ได้รับความชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการใช้สัญจร อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ จึงควรมีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงขอเสนอญัตติเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ พิจารณาจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) ดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านกุดคล้ำ สายศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึงคุ่มหนองผักบุ้ง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๗๒ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๖ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๕๖ ลำดับที่ ๓
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านบุหัวช้าง สายบ้านนายชานนท์ แสงศิริ ถึงวัดชัยยาง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๑ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๘๒ ลำดับที่ ๑๖๐
๓. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาพญาปราบ สายบ้านเขาพญาปราบ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย ถึงเขตติดต่อบ้านบุตาสง ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๗๒ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๖ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๐๙ ลำดับที่ ๗
๔. โครงการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเห็บ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดเสาไฟสูง ๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมโคมไฟสปอร์ตไลท์ ขนาด ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๓ โคม จำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๙๘ ลำดับที่ ๑
๕. โครงการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หมู่ที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดเสาไฟสูง ๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมโคมไฟสปอร์ตไลท์ ขนาด ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๓ โคม จำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๙๘ ลำดับที่ ๑

ทั้งหมด ๕ โครงการ รวมเป็นจำนวนเงิน ๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสน-สองหมื่นบาทถ้วน)

นายศักดิ์กรินทร์ จรพุกชานนท์ ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบได้อภิปรายไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใด  
ประธานสภา อบต.ตะขบ จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่เชิญครับ

นายสุวิทย์ อิมพรมราช ส.อบต.ม.๓ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ผมนายสุวิทย์ อิมพรมราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ บ้านกุดคล้ำ หมู่ที่ ๓ ขอขอบคุณท่านนายก  
องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ที่เล็งเห็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน  
หมู่ที่ ๓ บ้านกุดคล้ำ เพราะถนนสายนี้เป็นถนนสายหลักในการสัญจรไป - มา  
ของพี่น้องประชาชน และขอฝากให้เพื่อนสมาชิกพิจารณาด้วยครับ

นายณัฐวุฒิ ไข่มพรมราช ส.อบต.ม.๑๕,๑๗ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ผมนายณัฐวุฒิ ไข่มพรมราช  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ หมู่ที่ ๑๕, ๑๗ ขอขอบคุณท่านนายก  
องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ถนนสายนี้เป็นสายหลักในการสัญจรไป - มา  
ซึ่งได้ใช้ร่วมกันหลายหมู่บ้าน และเป็นถนนที่มีความยาวมาก หากแต่งบประมาณ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบเราไม่เพียงพอที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จในคราวเดียว  
จึงขอฝากให้เพื่อนสมาชิกพิจารณาด้วยครับ

- นายสุพัฒน์เนตร ชะเวียตะคุ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ผมนายสุพัฒน์เนตร ชะเวียตะคุ ส.อบต.ม.๑๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ บ้านโคกเห็บ หมู่ที่ ๑๒ ขอขอบคุณท่านนายก องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ที่เล็งเห็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่จะดำเนินการโครงการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเห็บ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน จึงขอฝากให้เพื่อนสมาชิก พิจารณาด้วยครับ
- นายอติวัฒน์ ทองครบุรี เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ผมนายอติวัฒน์ ทองครบุรี ส.อบต.ม.๕ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว ขอขอบคุณ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ที่จะดำเนินการโครงการติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หมู่ที่ ๕ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่สัญจรผ่าน บริเวณนี้ จึงขอฝากให้เพื่อนสมาชิกพิจารณาด้วยครับ
- นายสมศักดิ์ คงบุรี เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ผมนายสมศักดิ์ คงบุรี ส.อบต.ม.๘ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ หมู่ที่ ๘ บ้านบุหัวช้าง ขอขอบคุณท่านนายก องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ถนนในหมู่บ้านบุหัวช้าง หมู่ที่ ๘ ไม่ได้รับการพัฒนา มาแล้วน่าจะไม่ว่ากว่าสิบปี การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนีถือเป็นของขวัญปีใหม่ ให้กับพี่น้องชาวบ้านบุหัวช้าง จึงขอฝากให้เพื่อนสมาชิกพิจารณาด้วยครับ
- นายศักดิ์กรินทร์ จรพุทธานนท์ ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร ประธานสภา อบต.ตะขบ ส่วนตำบลตะขบได้อภิปรายไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ ขอให้ยกมือขึ้น
- มติสภา สภามีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒  
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ
- นายศักดิ์กรินทร์ จรพุทธานนท์ ในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ประธานสภา อบต.ตะขบ และฝ่ายบริหารครับ
- นายสุรชาติ ปีกสำโรง ผมขออนุญาตหารือที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบเรื่องการทำบุญเลี้ยงพระ นายก อบต.ตะขบ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบลทุกคน และการจัดงานเลี้ยง สัศจรรย์ เนื่องในโอกาสวันสงฆ์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้นต้นเราจะกำหนด จัดงานวันที่เท่าไร สถานที่ที่ใด และงบประมาณในการจัดงานเราจะเก็บกันเท่าไร
- นายพจน์ เอิบพรมราช ผมขอเสนอให้จัดงานในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ รองนายก อบต.ตะขบ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบกำหนดจัดตั้งจุดตรวจ/ จุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งต้องใช้กำลังพลจำนวนมากในการเตรียมงานดังกล่าว และขอเสนอให้จ้างอาหารโต๊ะจีน เพื่อลดงานให้กับพนักงานส่วนตำบลของเรา
- นายสุรชาติ ปีกสำโรง ผมเห็นด้วยกับท่านรองพจน์นะครับ รูปแบบการจัดงานของเราที่กำหนดไว้คร่าวๆ นายก อบต.ตะขบ คือ เวลา ๐๗.๐๐ น. ร่วมพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ เวลา ๑๐.๓๐ น. เริ่มพิธีสงฆ์ ทำบุญ เลี้ยงพระเพล ณ ห้องประชุมแห่งนี้ และตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป งานเลี้ยงสังสรรค์ ณ บริเวณลานข้างบ้านพักข้าราชการ สำหรับงบประมาณ ในการจัดงาน ผมขอรับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ท่านละ ๑,๐๐๐ บาท ที่เหลือผมจะรับผิดชอบเองครับ และขอให้นำของขวัญปีใหม่ มาร่วมจับสลากกันในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ บาทครับ

นายศักดิ์กรินทร์ จรพุทธานนท์ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญครับ  
ประธานสภา อบต.ตะขบ

นายจำนงค์ เรอสูงเนิน เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ผมนายจำนงค์ เรอสูงเนิน  
ส.อบต.ม.๖ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ หมู่ที่ ๖ บ้านน้อย ขอฝากผ่านไปถึงท่านนายก  
องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ บ้านน้อย หมู่ที่ ๖ อยากจะสอบถามถึงการ  
ขอขยายเขตไฟฟ้าครับ

นายไพฑูรย์ ป่วนครบุรี เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ผมนายไพฑูรย์ ป่วนครบุรี  
ส.อบต.ม.๑๑ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ ๑๑ ขอฝากผ่านไปถึง  
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ ๑๑ ขอแจ้งเรื่องไฟฟ้า  
ส่องสว่างชำรุด โดยมีอาการติดๆ ดับๆ โดยผมได้สังเกตดูจะดับประมาณหนึ่งนาที  
และติดอีกหนึ่งนาที ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับ

นายจรรย์ สุภาพันธ์ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ผมนายจรรย์ สุภาพันธ์  
ส.อบต.ม.๗ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ ขอฝากผ่านไปถึง  
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๗ มีความประสงค์  
อยากจะขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายสุรียาไปทางเขตห้ามล่าครับ

นายถาวรณ ทรเกษม เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ผมนายถาวรณ ทรเกษม  
ส.อบต.ม.๒๐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๒๐ ขอฝากผ่านไปถึง  
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ บ้านหนองบอน มีความประสงค์  
ขอตั้งเก็บน้ำประปา เนื่องจากถังเดิมชำรุดครับ

นายอดิวัฒน์ ทองครบุรี เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ผมนายอดิวัฒน์ ทองครบุรี  
ส.อบต.ม.๕ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำขาว มีความประสงค์  
อยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบไปเป่าบ่อบาดาลให้ครับ

นายภาณุวัฒน์ นวนมะ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ นายภาณุวัฒน์ นวนมะ  
ส.อบต.ม.๒๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ หมู่ที่ ๒๒ บ้านสวนพัฒนา มีความประสงค์  
อยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบไปเป่าบ่อบาดาลให้เช่นกันครับ

นายสุรชาติ ปีกสำโรง ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้นำปัญหามาแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ  
นายก อบต.ตะขบ เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าของหมู่ ๖ ได้แจ้งการไฟฟ้าไปแล้ว สำหรับบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๗  
ให้ไปแจ้งที่กองช่างหลังจากการประชุมนี้ครับ เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด  
ตอนนี้ได้สั่งซื้อวัสดุไฟฟ้าแล้ว เดี่ยวจะให้ช่างเร่งรัดไปดำเนินการทั้งตำบล  
และกล้องวงจรปิดก็จะให้สำรวจและดำเนินการแก้ไขทั้งตำบลเช่นกันครับ  
สำหรับการเป่าบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๒๒ จะให้ดำเนินการพร้อมกันครับ

นายศักรินทร์ จรพุทธานนท์ ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ และท่านนายกองค์การบริหาร  
 ประธานสภา อบต.ตะขบ ส่วนตำบลตะขบ ผมในฐานะทำหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบในวันนี้  
 ก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมงานทำบุญปีใหม่อย่างพร้อมเพรียงกัน  
 เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  
 อีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี  
 พ.ศ.๒๕๖๖ ครับ

ปิดประชุม

เวลา ๑๕.๐๐ น.

ลงชื่อ

ผู้จัดรายงานประชุม

(นายเสริมศักดิ์ ใหญ่เมืองปัก)

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายศักรินทร์ จรพุทธานนท์)

คณะกรรมการผู้ตรวจรายงานการประชุม ได้ประชุมพิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
 ตะขบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ แล้วเมื่อวันที่  
 ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายนิกร รักดีเกษม)

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายวุฒิชัย กล้าพรมราช)

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายคำมี ทราบจังหวัด)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  
 วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้รับการรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลงชื่อ

(นายสายชล เทียมตะขบ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ